

Số: /BC-UBND

Ia Kha, ngày tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác môi trường quý 1 của UBND thị trấn Ia Kha

Phần I: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC MÔI TRƯỜNG :

Tình hình môi trường thời gian gần đây diễn biến ngày càng phức tạp. Tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khó lường với các hiện tượng như mưa nhiều nhưng hạn hán cũng gay gắt, xâm nhập mặn diễn ra ở nhiều nơi với cường độ cao, nước biển dâng khiến nhiều vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập... Hay vấn đề ô nhiễm môi trường cũng ngày càng nghiêm trọng, trong đó nguồn nước ở nhiều nơi bị ô nhiễm do nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt, do sự xâm nhập mặn và giảm lượng trao đổi nước từ đầu nguồn các sông lớn... Đặc biệt, ô nhiễm không khí cũng rất trầm trọng, nhất là ở các đô thị lớn, trong đó bao gồm cả hoạt động sản xuất công nghiệp và khí thải từ phương tiện giao thông... Những điều đó ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng sống của người dân..

Trong quý, tổ chức các hoạt động “Tháng hành động vì môi trường” hưởng ứng ngày môi trường thế giới và ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2022

Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường kết hợp với tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường đối với toàn thể Nhân dân, trong đó có đội ngũ cán bộ chủ chốt nhằm tạo chuyển biến căn bản về ý thức, trách nhiệm và sự chủ động trong công tác bảo vệ môi trường.

Phối hợp với các cơ quan chuyên môn khoanh vùng các đối tượng có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, rủi ro xảy ra sự cố môi trường và có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hoạt động xả thải, phòng ngừa các sự cố môi trường bằng các biện pháp phù hợp.

Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm cao, các khu chăn nuôi quy mô vừa và lớn trong khu dân cư; phát động và thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa; triển khai hướng dẫn bảo vệ môi trường trong chăn nuôi trong tất cả các lĩnh vực: nông nghiệp, chăn nuôi, xây dựng, kinh doanh...

Tuy nhiên, trên thực tế, các vấn đề tồn tại của công tác môi trường vẫn còn không ít. Do đó, định hướng tập trung phát triển xây dựng theo hướng đô thị xanh, văn minh; nâng cao năng lực thiết kế, thi công xây lắp với kỹ thuật cao, sử dụng

công nghệ tiên tiến, hiện đại, vật liệu mới, tiết kiệm năng lượng, thích ứng biến đổi khí hậu, thân thiện môi trường; tăng cường việc thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách đặt ra: giảm ùn tắc giao thông, chống ngập, giảm ô nhiễm môi trường, xử lý nước thải, chất thải rắn, cung cấp và vận động người dân sử dụng nước sạch, phát triển cây xanh...

Phần II: KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021

Để tiếp tục cải thiện vấn đề môi trường, trong thời gian tới cả hệ thống chính trị, cần phải thực sự xem trọng công tác bảo vệ môi trường từ trong nhận thức cho đến hành động. Trong đó, cần tổ chức thực hiện nghiêm các quy định, các chỉ đạo về công tác môi trường; có nhiều quy định khuyến khích các tổ chức và cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường; thực hiện nhiều giải pháp phù hợp về tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân; gắn việc giáo dục, động viên với chế tài, xử lý vi phạm; cán bộ, đảng viên gương mẫu trong việc bảo vệ môi trường...

Tuyên truyền tác động để người dân nhận thức được việc bảo vệ môi trường là công việc của tất cả mọi người nhằm mục tiêu cao nhất là nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân. Bởi khi các tổ chức đảng, chính quyền có nhiều giải pháp hay mà không “chuyển” điều đó đến với người dân thì kết quả cũng khó đạt được như mong muốn, vấn đề bảo vệ môi trường càng trở nên cấp bách và càng phải được người dân đồng lòng thực hiện một cách tích cực và rộng rãi!

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác môi trường quý 1 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý tiếp theo của UBND thị trấn.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy TT (b/c);
- TT HĐND TT (b/c);
- Lãnh đạo UBND TT (b/c);
- Lưu: VT-TH; Đăng Trang TT điện tử TT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trình Thị Danh